



# แผนพัฒนาท้องถิ่น

( พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕ )

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖



เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน  
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งควายกินได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน และได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกินเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย จึงอาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ ของเทศบาลตำบลทุ่งควายกินมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน

# คำนำ

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ เพื่อรองรับภารกิจที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงานไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของผู้บริหาร หนังสือสั่งการ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้เทศบาลฯ เร่งดำเนินการแก้ไข ปัญหา โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อ ประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ สามารถนำไปเป็นกรอบและแนวทางในการของงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ พัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

# สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑</b>	
บทนำ	
- เหตุผลและความจำเป็น	๑
- วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
- ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒
<b>ส่วนที่ ๒</b>	
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖	๓
<b>ส่วนที่ ๓</b>	
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖	๔ - ๘

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยปัจจุบันการบริหารงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์หรือบริบทในพื้นที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนาที่เปลี่ยนไป จากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังของเทศบาลตำบลทุ่งควายกินที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด การพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ด้านการพัฒนาตามโครงสร้างการแบ่งงาน มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจำนวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเทศบาลตำบลทุ่งควายกินยังขาดวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจำ จึงต้องดำเนินการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เป็นจริง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

#### โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

##### ๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

๑. โครงการจัดซื้อห้องออกกำลังกายสำเร็จรูปพร้อมเครื่องออกกำลังกายในร่ม และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก งบประมาณ ๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท

#### เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-๑๙ โควิด๑๙ ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนที่ต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งควายกินจึงต้องวางแผนเตรียมพร้อมรองรับและเผชิญกับสภาพปัญหาจะช่วยให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านสุขภาพที่จะเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ด้านสุขภาพของประชาชนไทยให้มีสุขภาพที่ดี

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง โดยเทศบาลตำบลทุ่งควายกินจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โครงการจัดซื้อห้องออกกำลังกาย พร้อมเครื่องออกกำลังกายในร่ม เพื่อเป็นการบริการชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนได้ใช้ห้องออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพดีและมีชีวิตที่น่าพึงพอใจ อันเป็นการบริการชุมชนและสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป

## ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

### ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

๒. โครงการปรับพื้นที่พร้อมกำจัดขยะ                   งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
๓. โครงการถมดินปรับสภาพพื้นที่                        งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

#### เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากเทศบาลตำบลทุ่งควายกินจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ของเทศบาลตำบลทุ่งควายกินซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕ จำนวนเนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่ ๓๗ ตารางวา แต่เดิมมีสภาพพื้นที่เป็นหลุมฝังกลบขยะที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ทำให้มีเศษขยะและเกิดวัชพืชปกคลุมทั่วบริเวณ

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จึงมีความประสงค์นำพื้นที่ของเทศบาลตำบลทุ่งควายกินมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผลในการก่อสร้าง ดังนี้

**๑. ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย** เนื่องจากเทศบาลตำบลทุ่งควายกินมีตลาดผลไม้ที่เป็นแหล่งสถานที่สำคัญในด้านเศรษฐกิจ เมื่อถึงฤดูผลไม้จะมีผู้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากหลายพื้นที่มาทำการซื้อขายผลไม้ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เป็นผลทำให้ปริมาณขยะที่เป็นเปลือกผลไม้ อาทิ เช่น ทูเรียน มังคุด ขนุน กัลย เป็นต้น เกิดเป็นมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เทศบาลฯ จะดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยซึ่งนำขยะเปลือกผลไม้มาทำการแปรรูปขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น ทำปุ๋ยหมักจากเศษผลไม้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน

**๒. ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช** โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและดำเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ เทศบาลตำบลทุ่งควายกินจึงจะดำเนินการก่อสร้างศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยจะนำพันธุ์พืชหายากมารวบรวมเพาะปลูกและรักษาในพื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพและปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมพืช และกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญเกิดความปิติ และสำนึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจำชาติสืบไป

ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งควายกินจึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการปรับพื้นที่พร้อมกำจัดขยะและโครงการถมดินปรับสภาพพื้นที่ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเตรียมสถานที่ไว้สำหรับก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชต่อไป

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ผ๐๒/๑)  
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

**๕.๑ แผนงานสาธารณสุข**

๔. โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน (City & Community Innovation Challenge)

งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

**เหตุผลและความจำเป็น**

ในปัจจุบันแนวโน้มการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชน (Innovation for urbanization) จะมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ทำให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ริเริ่ม การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน (City & Community Innovation Challenge) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ จากนั้นจะมีการตัดสินแนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่ สนช.กำหนด ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน ของการดำเนินงานจะได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคม และธุรกิจไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

เทศบาลตำบลทุ่งควายกินจึงได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน (City & Community Innovation Challenge) โดยมีความสนใจในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างเครื่องผลิตปุ๋ยหมักแบบควบคุมความร้อนและการระบายอากาศ เพื่อจัดการขยะอินทรีย์จากเศษพืชผักผลไม้และเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการยกระดับผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ของเทศบาลตำบลทุ่งควายกินต่อไป

**๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น**

๒.๑ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒ เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่

๒.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งควายกินสามารถตอบสนองต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้นและการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตลอดจนการดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

### ๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

(๓) เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

\*\*\*\*\*



## ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖

แบบ ผ.๐๑

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกงหรา จังหวัดระยอง

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข												
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	๑	๖,๗๕๐,๐๐๐	-	-	๑	๖,๗๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์												
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๓,๕๐๐,๐๐๐	๒	๓,๕๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๖,๗๕๐,๐๐๐	-	-	๓	๑๐,๒๕๐,๐๐๐

## ส่วนที่ ๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖

แบบ ผ.๐๒

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกงหรา จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑	โครงการจัดซื้อห้อง ออกกำลังกาย สำเร็จรูปพร้อมเครื่อง ออกกำลังกายในร่ม และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	เพื่อให้มีสถานที่ออกกำลังกายเสริมสร้าง สุขภาพร่างกายที่ดี ให้กับประชาชน	จัดซื้อห้องออกกำลังกาย สำเร็จรูปพร้อมเครื่องออก กำลังกายในร่ม และ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	๖,๗๕๐,๐๐๐	-	ห้องออกกำลังกาย สำเร็จรูป พร้อมเครื่องออก กำลังกายในร่ม และอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในเขต เทศบาล ได้ออก กำลังกาย มี สุขภาพร่างกาย แข็งแรง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม				-	-	-	๖,๗๕๐,๐๐๐	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖

แบบ ผ.๐๒

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกงหรา จังหวัดระยอง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ :พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโต ควบคู่กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ :ป้องกัน อนุรักษ์ ป่าไม้ และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชียงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑	โครงการปรับพื้นที่พร้อมกำจัดขยะ	เพื่อปรับพื้นที่สำหรับการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน	ดำเนินการปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	ปรับพื้นที่พร้อมก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน ๑ แห่ง	มีพื้นที่พร้อมรองรับการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการถมดินปรับสภาพพื้นที่	เพื่อถมดินปรับสภาพพื้นที่สำหรับการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน	ถมดินปรับสภาพพื้นที่จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	ถมดินปรับสภาพพื้นที่ จำนวน ๑ แห่ง	มีสถานที่พร้อมรองรับการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม				-	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖

แบบ ผ.๐๒/๑

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกงหรา จังหวัดระยอง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ :พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโต ควบคู่กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ :ป้องกัน อนุรักษ์ ป่าไม้ และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชียงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๕.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑	โครงการนวัตกรรม สำหรับเมืองและ ชุมชน (City & Community Innovation Challenge)	เพื่อจัดการขยะ อินทรีย์จากเศษ พืชผักผลไม้และ เป็นการส่งเสริม อาชีพให้กับเกษตรกร รุ่นใหม่ในการ ยกระดับผลผลิต การเกษตรอินทรีย์	ขอรับสนับสนุนงบประมาณ เพื่อนำนวัตกรรมมาใช้ในการ บริหารจัดการขยะ	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	นำนวัตกรรมมาใช้ ในการบริหาร จัดการขยะ ทำให้ ปริมาณขยะลดลง ร้อยละ ๗๐	ขยะอินทรีย์จาก เศษพืชผักผลไม้ ได้รับการจัดการ ขยะที่เหมาะสม และส่งเสริมอาชีพ ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ ในการยกระดับ ผลผลิตการเกษตร อินทรีย์	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม				-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-			

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖

แบบ ผ.๐๓

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	
			<u>ครุภัณฑ์อื่น</u>								
๑	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	เพื่อให้มีห้องกำลัง กายไว้ให้บริการ ประชาชน	จัดซื้อห้องออกกำลังกาย จำนวน ๑ ห้อง	-	-	-	๒,๒๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
			<u>ครุภัณฑ์กีฬา</u>								
๒	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อให้เครื่องออก กำลังกายไว้ ให้บริการประชาชน	จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง	-	-	-	๑,๓๖๓,๕๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อให้เครื่องออก กำลังกายไว้ ให้บริการประชาชน	เครื่องก้าวเดินอากาศจำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๕๘๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อให้เครื่องออก กำลังกายไว้ ให้บริการประชาชน	เครื่องเดินวงรี จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๔๕๗,๕๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๕	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อให้เครื่องออก กำลังกายไว้ ให้บริการประชาชน	จักรยานนั่งเอนปั่นแบบมี พนักพิง จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๖	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อให้เครื่องออก กำลังกายไว้ ให้บริการประชาชน	จักรยานนั่งปั่นแบบไม่มีพนัก พิง จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖

แบบ ผ.๐๓

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	
			ครุภัณฑ์อื่น								
๗	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อให้เครื่องออกกำลังกาย กำลั้งกายไว้ ให้บริการประชาชน	เครื่องฝึกกล้ามเนื้ออกรวม จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๘	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อให้เครื่องออกกำลังกาย กำลั้งกายไว้ ให้บริการประชาชน	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลัง จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๙	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อให้เครื่องออกกำลังกาย กำลั้งกายไว้ ให้บริการประชาชน	เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออก หัวไหล่ และหลัง จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๐	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อให้เครื่องออกกำลังกาย กำลั้งกายไว้ ให้บริการประชาชน	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้น แขนด้านหน้าและต้นแขน ด้านหลัง จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๑	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อให้เครื่องออกกำลังกาย กำลั้งกายไว้ ให้บริการประชาชน	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้า ท้องและหลัง จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๒	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อให้เครื่องออกกำลังกาย กำลั้งกายไว้ ให้บริการประชาชน	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้น ขาด้านหน้าและต้นขาด้าน หลัง จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖

แบบ ผ.๐๓

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	
			ครุภัณฑ์อื่น								
๑๓	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อให้เครื่องออกกำลังกาย กำลังกายไว้ ให้บริการประชาชน	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา รวม จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๔	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อให้เครื่องออกกำลังกาย กำลังกายไว้ ให้บริการประชาชน	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ แบบ Smith จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๕	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อให้เครื่องออกกำลังกาย กำลังกายไว้ ให้บริการประชาชน	ดัมเบลล์ขนาด ๒-๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๖	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อให้เครื่องออกกำลังกาย กำลังกายไว้ ให้บริการประชาชน	ชั้นวางดัมเบลล์ จำนวน ๑ ตัว	-	-	-	๙๒,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๗	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อให้เครื่องออกกำลังกาย กำลังกายไว้ ให้บริการประชาชน	เก้าอี้ปรับระดับได้ใช้ ร่วมกับดัมเบลล์ จำนวน ๓ ตัว	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม